

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG -
TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 11, VÒNG IV (MỞ RỘNG)

Chủ đề: **Báo chí tuyên truyền thúc đẩy chuyển đổi xanh**

Đơn vị tổ chức: **Báo Lâm Đồng**

Thời gian: **16 - 18/8/2024**

Địa điểm: **TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**

Đơn vị tham luận: **Báo Ninh Thuận**

Ninh Thuận

Tích cực tuyên truyền tăng trưởng xanh, góp phần phát triển Ninh Thuận bền vững

NỘI DUNG THAM LUẬN

Tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước ta xác định trong các văn kiện hoạch định đường lối về phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đối với Ninh Thuận, tăng trưởng xanh được xác định là nội dung quan trọng đột phá trong phát triển kinh tế, thúc đẩy tình phát triển bền vững và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quán triệt mục tiêu trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, nghị quyết, Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Ninh Thuận.

Báo Ninh Thuận có 5 ấn phẩm: Báo in; Báo điện tử NTO; Tin ảnh Miền núi; Sách “Người tốt-việc tốt”; Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt - Chăm, phục vụ đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra, hàng năm xuất bản 2 ấn phẩm đặc biệt: Đặc san Xuân vào dịp Tết cổ truyền dân tộc và Đặc san Tháng Tư, kỷ niệm Ngày giải phóng Ninh Thuận; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Báo Ninh Thuận luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của tờ báo - Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận; từ đó bám sát nhiệm vụ chính trị đầy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Đối với lĩnh vực tuyên truyền về tăng trưởng xanh, Báo Ninh Thuận xác định công tác tuyên truyền về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế, thúc đẩy Ninh Thuận phát triển bền vững. Báo đã tập trung đầy mạnh công tác tuyên truyền về nhóm, ngành trụ cột tăng trưởng xanh được tỉnh

xác định: Đề án xây dựng, phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước; Du lịch; Độ che phủ rừng; Nông nghiệp công nghệ cao gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; Đề án chung tay xây dựng Ninh Thuận Xanh - Sạch - Đẹp; kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả... Để công tác tuyên truyền tăng trưởng xanh đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Báo Ninh Thuận đã tiên phong trong công tác tuyên truyền, xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên mục về tăng trưởng xanh, đồng thời tăng cường số lượng và chất lượng tuyên truyền nội dung về tăng trưởng xanh trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử. Nội dung tuyên truyền đã bám sát các mục tiêu, lộ trình, thực hiện Kế hoạch hoạt động của Chính phủ, của tỉnh về tăng trưởng xanh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của địa phương kịp thời, sâu rộng, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng ở từng địa bàn dân cư. Công tác tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, liên tục, đúng trọng tâm, trọng điểm đến các tầng lớp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, đến từng hộ dân để Nhân dân hiểu được chính sách và khuyến khích người dân đồng thuận với chủ trương chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Báo Ninh Thuận không chỉ là cầu nối mà còn đóng vai trò chủ đạo, tích cực trong việc tuyên truyền, tích cực quảng bá những mô hình tốt trong sản xuất kinh doanh bền vững của nền kinh tế và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để cùng thực hiện phát triển bền vững, góp phần xây dựng một tương lai xanh cho các thế hệ hiện nay và mai sau. Ngoài ra, Báo Ninh Thuận cũng là kênh thông tin phát hiện, biểu dương các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá nhân có nhiều cống hiến, có thành tích và nỗ lực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hữu ích, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, công tác bảo vệ môi trường, qua đó khẳng định và nhân rộng, lan toả những mô hình, sáng kiến mới, hiệu quả tới toàn xã hội từ đó thúc đẩy bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí Trung ương đã quan tâm, hỗ trợ tinh trong công tác tuyên truyền tăng trưởng xanh tạo sự đồng thuận cho các chương trình, kế hoạch, các dự án tăng trưởng xanh triển khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và công tác tuyên truyền trong đó có Báo Ninh Thuận, nhận thức của Nhân dân và cộng đồng ở tỉnh Ninh Thuận về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh được nâng lên rõ rệt; từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh. Thông qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, thông tin quá trình xây dựng và phản biện chính sách, góp phần xây dựng thể chế phát triển kinh tế, thực hiện các mục tiêu đề ra của chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh của tỉnh. Công tác xây dựng thể chế về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên địa bàn Ninh Thuận đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã thu hút đầu tư và đưa vào vận hành thương mại các nguồn điện (mặt trời, gió, thủy điện) với 57 dự án/3.749,942 MW, đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Ngành năng lượng đóng góp quan trọng, tiếp tục khẳng định là động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần đưa Ninh Thuận là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp, đóng góp thu ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đem lại nhiều ưu điểm trên các lĩnh vực cụ thể như: Các dự án năng lượng tái tạo hoàn thành hoà lưới điện quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính với tỷ lệ 97,9% so với sử dụng điện truyền thống (điện than) góp phần thực hiện các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tỷ trọng năng lượng chiếm 22,2% GRDP và chiếm 75,1% trong ngành công nghiệp, xây dựng, góp phần nâng cơ cấu ngành công nghiệp – xây dựng tăng từ 19% năm 2015 lên 39,8% năm 2023; đóng góp 23,5% tổng thu ngân sách; giải quyết việc làm khoảng 4.150 lao động, chiếm 1,8% nhu cầu lao động trong 4 ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; phát huy hiệu quả sử dụng đất và nâng cao giá trị sử dụng đất với diện tích đất khô cằn, hoang hoá, không sản xuất được hoặc phát triển nông nghiệp kém hiệu quả, đưa giá trị sản xuất hằng năm các khu vực này từ khoảng 10 triệu/ha/năm lên đạt giá trị khoảng 3,84 tỷ đồng/ha/năm khi chuyển sang sản xuất điện mặt trời. Đồng thời, tiềm năng và lợi thế về năng lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực đã tạo động lực lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế khác, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, huy động được nhiều nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển, nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đầu tư phát huy hiệu quả, tạo động lực mới, sức bật mới trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về môi trường 100%; Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống thu gom và xử lý chất thải đạt yêu cầu 100%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn vệ sinh môi trường theo tiêu chí nông thôn mới 95%... Công tác phát triển rừng được tập trung triển khai hiệu quả, độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 47,11%. Về Du lịch, đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn tỉnh hiện có 11 khu du lịch sinh thái với tổng vốn đầu tư 11.767,4 tỷ đồng. Tỉnh đã chủ động xây dựng danh mục những dự án ưu tiên về xử lý môi trường, vệ sinh nước sạch nông thôn, giảm nhẹ rủi ro thiên tai để vận động các nhà tài trợ, trong đó chú trọng vận động các nhà tài trợ quan tâm về lĩnh vực tăng trưởng xanh như Chính phủ Bỉ và WB. Giai đoạn 2016-2020, Tỉnh đã thu hút 26 dự án ODA với tổng vốn 6.299 tỷ đồng, chủ yếu tập trung lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh.

Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, Báo Ninh Thuận tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Báo không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hình thức và nội dung tờ báo, xây dựng kế hoạch xuất bản, phạm vi đối tượng phát hành. Xây

dựng cơ quan Báo Ninh Thuận vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, viên chức và nhân viên có lập trường, quan điểm vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt đối với phóng viên, biên tập viên, thường xuyên bồi dưỡng về lập trường chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Riêng trên lĩnh vực tuyên truyền chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, Báo Ninh Thuận xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là nhiệm vụ chính trị của tờ báo, là trách nhiệm xã hội của phóng viên đối với chủ trương chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Báo Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; tạo niềm tin, khí thế, động lực mới thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng xanh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm Báo Ninh Thuận về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg. Chủ động, tích cực đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, áp dụng các phương thức truyền thông mới, hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số, các phương án truyền thông hiện đại về tăng trưởng xanh để tiếp cận độc giả, tuyên truyền cần sinh động, có dẫn chứng số liệu thực tế...tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung sức, đồng thuận trong thực hiện chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh đưa nước ta nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng tiên phong về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới; thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.